

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026
NGUYỄN VĂN VŨ

- Họ và tên: **NGUYỄN VĂN VŨ**
- Chức vụ: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường.
- Nơi công tác: UBND thị xã Kiến Tường.
- Là đại biểu: HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Trong nhiệm kỳ làm đại biểu HĐND tỉnh Long An và với vai trò là làm công tác quản lý Nhà nước tại thị xã Kiến Tường, tôi đã tham gia góp, có ý kiến, kiến nghị với HĐND tỉnh hàng năm ban hành các Nghị quyết về phát triển KT – XH, ổn định quốc phòng - an ninh và công tác tại thị xã tôi đã cùng với tập thể cán bộ, đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành mọi nhiệm vụ đề ra. Kết quả thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng trong giai đoạn 2016 - 2021 đều đạt và vượt chỉ tiêu, tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo phát triển nhanh, bền vững đó là sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, toàn hệ thống chính trị. Tuy nhiên, trong khai thực hiện vẫn còn hạn chế như: Hạ tầng giao thông chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, sản phẩm đầu ra trong nông sản chưa bền vững,...

Những thành tựu quan trọng đạt được cũng như hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua đặt ra nhiều cơ hội lẫn thách thức, nhiều nhiệm vụ, trách nhiệm mới cho mỗi đại biểu dân cử. Nhận thức rõ HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước. Đại biểu HĐND là người được nhân dân lựa chọn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, chịu

trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Tôi nhận thức rằng HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, thực hiện chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Việc chọn các đại biểu thật sự xứng đáng để bầu vào HĐND các cấp là vấn đề hết sức quan trọng, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước ta, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Tôi suy nghĩ rằng nếu được cử tri bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Long An, tôi thật sự thấy mình phải nhận một trách nhiệm cao hơn, làm thế nào để hoàn thành chức trách của người đại biểu dân cử và đáp ứng niềm tin của cử tri. Tại hội nghị cử tri hôm nay, tôi xin báo cáo chương trình hành động với các nội dung chính như sau:

1. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh, trách nhiệm và gương mẫu trong công việc, trong lối sống, tích cực nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND,... đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND, xứng đáng vai trò đại diện cho tiếng nói của cử tri của thị xã Kiến Tường tại HĐND tỉnh Long An.

2. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe, thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan Nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, thực hiện tốt chế độ tiếp dân, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND để báo cáo kết quả kỳ họp HĐND và thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu HĐND trong việc tham gia các hoạt động giám sát và thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh Long An nói chung tại thị xã Kiến Tường nói riêng.

3. Sẽ quan tâm đến tình hình biến đổi khí hậu, hạn hán kéo dài, tình hình sâu bệnh diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Giá cả các mặt hàng sản xuất nông nghiệp phân bón, thuốc trừ sâu, lúa giống,... quan tâm đến chất lượng các loại hàng hóa trong nông nghiệp. An toàn thực phẩm các chất cấm trong chăn nuôi, chất bảo quản thực phẩm, chất tăng trưởng cây trồng ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng. Phòng, chống ô nhiễm môi trường như ô nhiễm nguồn nước,

ô nhiễm không khí, bụi mù, tiếng ồn, rác thải sinh hoạt làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Xây dựng đô thị văn minh; xây dựng nông thôn mới.

4. Có ý kiến, đề xuất phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, mở rộng và lấp đầy các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhất là Khu kinh tế cửa khẩu và khu công nghiệp Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân, giúp cho người dân có đời sống ổn định hơn.

5. Tiếp tục chú trọng các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có ý kiến xử lý những trường hợp nhiễu và tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân, cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ công việc và thực hiện thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực, phòng chống tham nhũng, tạo cơ sở cho sự phát triển chung của tỉnh, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh trong tỉnh.

6. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, tích cực có ý kiến đề xuất quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, mở thêm các sân chơi bổ ích thường xuyên và vào các dịp lễ, tết với nhiều hình thức phong phú hơn nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

7. Trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Đề xuất tăng cường đầu tư xây dựng, nâng cấp trường lớp, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng quá tải số học sinh trên mỗi lớp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc các cháu học sinh ở các cấp học và chất lượng giảng dạy, học tập ở các bậc học khác, quan tâm đến 3 môi trường giáo dục là gia đình, xã hội và nhà trường, chống bệnh thành tích trong giáo dục, quan tâm đến đạo đức học sinh, chống bạo lực học đường.

8. Trên lĩnh vực y tế, đề xuất các giải pháp đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh, làm tốt hơn công tác phòng dịch bệnh, trong đó có dịch bệnh Covid-19 hiện nay, hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế tại cơ sở và nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quan tâm đến vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ và trẻ em, các cháu trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng.

9 Trên lĩnh vực chính sách xã hội người có công chú trọng thực hiện chính sách người có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sĩ, chính sách đối với hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, góp phần ổn định đời sống Nhân dân.

10. Quan tâm, có ý kiến, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phát hiện và xử lý nghiêm các tệ nạn như trộm cắp, đá gà, đánh bài, mua bán và sử dụng ma túy, cho vay nặng lãi (tín dụng đen), chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả./.